

Số: 916 /ĐA-TTCTP

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2023

ĐỀ ÁN

Chuyển đổi Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra thành Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra

I. SỰ CẦN THIẾT

1. Căn cứ chính trị

Trong bối cảnh hiện nay, trước đòi hỏi của việc đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cùng với hoàn thiện bộ máy nhà nước với Chính phủ “*liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ*” là nhiệm vụ đặt ra hàng đầu. Chủ trương của Đảng trong công tác thanh tra đã nêu rõ tại Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII: “*Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, làm tốt chức năng hỗ trợ, thúc đẩy phát triển*”. Ban Bí thư Trung ương Đảng có Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: “*Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong công tác thu hồi tài sản*”. Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo; Văn bản chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đối với Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ có nêu: “*Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn Thanh tra các tỉnh, thành phố để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra và thực hiện kiến nghị sau thanh tra; nghiên cứu ban hành quy định hoặc tham mưu kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quy định, hướng dẫn về xử lý đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện, chậm thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, đối tượng thực hiện kết luận thanh tra không có điều kiện thi hành*”. Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ đề ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong đó có nội dung: “*Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí*”.

Trên tinh thần đó, Luật Thanh tra 2022 đã quy định nhiều điểm mới, bổ sung về thẩm quyền, trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ, với quan điểm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác giám sát

hoạt động Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

2. Cơ sở thực tiễn

Ngày 09/10/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ, trong đó có Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra được thành lập mới trong cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong đó hướng dẫn có Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra thuộc Thanh tra cấp tỉnh. Thanh tra Chính phủ cũng có Văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ thành lập bộ phận chuyên trách thực hiện nhiệm vụ này trong cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ, ngành.

Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra không chỉ thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Tổng Thanh tra nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ mà còn phải thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra đối với các Bộ, ngành, địa phương, đây cũng là một nội dung quan trọng trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Trong thời gian qua, Vụ đã tham mưu cho Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; Quyết định số 2316/QĐ-TTCP ngày 10/10/2013 về ban hành Quy trình thẩm định dự thảo kết luận thanh tra; Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra và nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện.

3. Cơ sở pháp lý

Sau khi Luật Thanh tra 2022 có hiệu lực, việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra sẽ được thực hiện theo quy định tại các Điều 97, 98, 99, 100, 101. Việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra đã được quy định cụ thể tại Điều 77 Luật Thanh tra 2022 làm cơ sở để thực hiện trong toàn ngành Thanh tra.

Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra (gọi tắt là công tác xử lý sau thanh tra) là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện kết luận thanh tra. Tại các Điều 102, 103, 104, 105, 106 Luật Thanh tra 2022 đã quy định về thực hiện kết luận thanh tra và hiện Thanh tra Chính phủ đang xây dựng đề trình Chính phủ ban hành Nghị định trong đó có hướng dẫn việc thực hiện các Điều này.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra tại Thanh tra Chính phủ và công tác quản lý nhà nước theo thẩm

quyền, trách nhiệm của Tổng Thanh tra Chính phủ theo quy định của Luật Thanh tra 2022, cần thiết phải chuyển đổi Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra sang thành Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra để Tổng Thanh tra Chính phủ phân cấp, ủy quyền trong tham mưu, thực hiện các mảng công tác này (*phân tích lý do được nêu chi tiết ở các phần sau của Đề án*).

Đôi chiếu với tiêu chuẩn thành lập Cục quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2016/NĐ-CP và Điều 21 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ thì việc chuyển đổi Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra sang thành Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, như: (i) Tiêu chí có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật chuyên ngành: đối tượng quản lý của Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra là các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra trong toàn quốc; (ii) Tiêu chí được phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực: Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra sẽ được Tổng Thanh tra Chính phủ phân cấp cho Cục chủ động thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra cho Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương; (iii) Tiêu chí khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 30 biên chế công chức trở lên: Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ bố trí đủ số lượng biên chế cho Cục...

Như vậy, hiện đã có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn để chuyển đổi từ Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra sang mô hình Cục nhưng chưa được thực hiện, dẫn đến nhiều khó khăn, bất cập trong công tác của Vụ và của Thanh tra Chính phủ.

II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA

1. Mô hình tổ chức và hoạt động

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 quy định cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ, trong đó có Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý thanh tra (hiện nay là Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ban hành ngày 09/4/2018 sửa đổi, bổ sung), ngày 07/01/2013 Tổng Thanh tra Chính phủ có Quyết định số 39/2013/QĐ-TTTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra và chỉ đạo kiện toàn nhân sự cho Vụ; ngày 03/01/2019, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 01/QĐ-TTTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ thay thế Quyết định số 39/2013/QĐ-TTTP.

Theo đó, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra có chức năng giúp Tổng Thanh tra Chính phủ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đối với những Kết luận thanh tra do Thanh tra Chính phủ báo cáo.

Cơ cấu tổ chức của Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, gồm: Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng và 03 phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra theo địa bàn, lĩnh vực, gồm: Phòng Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra khối kinh tế ngành và địa phương khu vực 1 (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ I); Phòng Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra khối nội chính, kinh tế tổng hợp và địa phương khu vực 2 (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ II); Phòng Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra khối văn hoá, xã hội và địa phương khu vực 3 (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ III).

2. Kết quả hoạt động

Thực hiện các Nghị quyết của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành thanh tra. Từ khi Vụ Giám sát có quyết định thành lập đến nay đã cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Công tác giám sát hoạt động Đoàn thanh tra: Qua hơn 10 năm thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, Vụ Giám sát đã giám sát 302 Đoàn thanh tra do các cục, vụ thuộc Thanh tra Chính phủ thực hiện. Thông qua công tác giám sát hoạt động Đoàn thanh tra đã giúp các Đoàn thanh tra hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về công tác thanh tra nói riêng và các quy định của pháp luật nói chung, giúp Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc nảy sinh và quản lý, chỉ đạo Đoàn thanh tra sát sao hơn.

- Công tác thẩm định dự thảo kết luận thanh tra: Trong hơn 10 năm thực hiện công tác thẩm định Dự thảo Kết luận, Vụ đã thực hiện 236 lượt thẩm định đối với các dự thảo Kết luận thanh tra. Các Dự thảo Kết luận thanh tra được giao thẩm định có nội dung phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều bộ ngành và địa phương; một số Dự thảo Kết luận thanh tra còn có ý kiến khác nhau giữa các thành viên của Đoàn thanh tra; có những dự thảo Kết luận thanh tra, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao Vụ Giám sát thực hiện thẩm định đến 2-3 lần. Với trách nhiệm được giao Vụ Giám sát đã đưa ra nhiều ý kiến, đề xuất chính xác, thuyết phục về cả nội dung và thể thức của Dự thảo Kết luận thanh tra (qua Báo cáo Kết quả thẩm định). Nhiều nội dung thẩm định đã được Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chỉ đạo Trưởng đoàn thanh tra tiếp thu. Hoạt động thẩm định đã đi vào nề nếp, chất lượng báo cáo kết quả thẩm định được nâng cao hơn, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, được lãnh đạo Đảng, Chính phủ và dư luận xã hội đánh giá cao trong thời gian qua.

- Công tác xử lý sau thanh tra: Theo chức năng, nhiệm vụ, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra được giao theo dõi hơn 200 Kết luận thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành; đã tham mưu hơn 300 lượt đơn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ đối với những vụ việc do Thanh tra Chính phủ báo cáo. Kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã xử lý thu về ngân sách 14.685/25.807 tỷ đồng, xử lý khác về kinh tế 62.563/89.060 tỷ đồng; thu hồi và xử lý được 12.099/23.992 ha đất; căn cứ vào các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, các đơn vị đã thực hiện việc kiểm điểm, xử lý hành chính đối với 1.389 tập thể, 5.758 cá nhân có liên quan; chuyển các cơ quan chức năng để khởi tố 66 vụ việc và 234 đối tượng; đã thực hiện nhiều kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cơ chế, chính sách.

Qua hơn 10 năm hoạt động, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra đã đẩy mạnh công tác theo dõi, đơn đốc, xử lý sau thanh tra. Đây được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm công tác của Vụ. Thông qua việc theo dõi, đơn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra, nhiều Kết luận, kiến nghị đã được đối tượng thanh tra và các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc hơn. Hiệu quả xử lý các kiến nghị qua thanh tra tăng lên, không chỉ được minh chứng thông qua các số liệu xử lý sai phạm về kinh tế, mà còn ở việc tăng cường thực hiện kiến nghị thanh tra về xử lý trách nhiệm, việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách. Thực tế cũng cho thấy, không chỉ ở Thanh tra Chính phủ mà ở Thanh tra một số Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ khi thành lập phòng Đơn đốc xử lý sau thanh tra thì tỷ lệ thực hiện kết luận thanh tra tăng từ 30-40% lên 70-80% có nơi đạt trên 90%; đồng thời thông qua đơn đốc thực hiện sau thanh tra góp phần nâng cao chất lượng và trách nhiệm của các Đoàn thanh tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Việc tham mưu giúp Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác theo dõi, đơn đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra: Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, Vụ Giám sát đã tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ban hành các văn bản tăng cường công tác đơn đốc, xử lý sau thanh tra và công tác báo cáo, nhập số liệu vào Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia. Tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trong việc xử lý các nội dung, công việc đột xuất liên quan đến việc xử lý sau thanh tra như: Nghiên cứu, thực hiện soạn thảo nhiều các văn bản trả lời các ý kiến của Văn phòng Chính phủ, của các Bộ, ngành, địa phương và các Tập đoàn, Tổng công ty... liên quan đến việc xử lý các nội dung cụ thể theo từng kết luận thanh tra; kiểm tra tại Thanh tra các tỉnh, thành phố về việc theo dõi, đơn đốc, xử lý sau thanh tra, xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất do Tổng Thanh tra Chính phủ giao cho Vụ chủ trì, phối hợp với các cục, vụ, đơn vị trong cơ quan thực hiện liên quan đến công tác thanh tra, xử lý sau thanh tra để báo cáo Chính phủ, Quốc hội.

Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra được giao giúp Tổng Thanh tra Chính phủ - Thành viên Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng

Chính phủ xây dựng Đề án “*Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố*” để Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị.

3. Tồn tại, hạn chế

3.1. Tồn tại, hạn chế trong mô hình tổ chức

Qua hơn 10 năm hoạt động, mô hình tổ chức của Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, chưa phát huy hết chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra mới chỉ thực hiện được việc tham mưu trong công tác giám sát, thẩm định và theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra đối với các Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ mà chưa thực hiện được việc hướng dẫn, kiểm tra đối với các công tác này tại các Bộ, ngành, địa phương, trong khi đây là một nội dung quan trọng trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Mặt khác, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra có biên chế dao động từ 20 đến 22 công chức, trong đó 01 Phòng Nghiệp vụ được giao thêm nhiệm vụ tổng hợp - hành chính của Vụ; với biên chế ít, một công chức phải thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một thời điểm làm giảm hiệu quả trong công tác giám sát, thẩm định và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

3.2. Tồn tại, hạn chế trong hoạt động

- Công tác giám sát chủ yếu thực hiện giám sát từ xa, thông qua các báo cáo tiến độ của Đoàn thanh tra, việc giám sát chưa được thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình thanh tra, còn mang tính hình thức; chất lượng và hiệu quả giám sát chưa cao, chưa đảm bảo để thực hiện được đầy đủ nội dung giám sát theo quy định...

- Hoạt động thẩm định Dự thảo Kết luận thanh tra hiện nay còn một số khó khăn, vướng mắc, bất cập trong: Quy định của pháp luật, cơ chế chính sách, cơ chế quản lý điều hành cần nghiên cứu, tổng kết, đánh giá để khắc phục, tháo gỡ nhằm đảm bảo chất lượng công tác thẩm định Dự thảo Kết luận thanh tra ngày càng tốt hơn. Quy trình thẩm định Dự thảo Kết luận thanh tra còn một số bất cập như: Chưa có nội dung giao nhiệm vụ thẩm định Dự thảo Kết luận thanh tra của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; việc tiếp cận hồ sơ liên quan đến nội dung cần thảo luận chưa đầy đủ, kịp thời; quyền, trách nhiệm của Người ký báo cáo thẩm định, Người thẩm định; nội dung thẩm định; thời gian thẩm định; báo cáo thẩm định; việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thẩm định chưa rõ ràng về mặt pháp lý.

- Công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của Vụ trong thời gian qua. Tuy nhiên, việc theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra hiện nay còn có những khó khăn, chưa chủ động. Trong

khi khối lượng công việc nhiều, yêu cầu về thời gian, quy trình từ theo dõi, đơn đốc đến kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra rất chặt chẽ theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Số lượng các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ được kiểm tra chỉ khoảng 50% (hơn 100 kết luận thanh tra). Tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc hướng dẫn, kiểm tra các bộ, ngành địa phương trong việc thực hiện kết luận thanh tra còn hạn chế.

Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra 2010 (như Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ; Quyết định số 01/QĐ-TTCP ngày 03/01/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ) chưa có những quy định về địa vị pháp lý cũng như chức năng, nhiệm vụ của Vụ Giám sát tương xứng, phù hợp với những công việc Vụ được giao.

3.3. Nguyên nhân

Qua thực tiễn hơn 10 năm hoạt động cho thấy có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế nêu trên, ngoài nguyên nhân từ hệ thống chính sách, pháp luật chưa đầy đủ, chưa sát với thực tiễn, còn có nguyên nhân chủ yếu từ mô hình tổ chức hoạt động của Vụ Giám sát chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao; là đơn vị được giao chức năng giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra nhưng được tổ chức theo mô hình Vụ, chỉ đơn thuần là cấp tham mưu, không được phân cấp, ủy quyền để chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ; số lượng biên chế được giao còn ít so với yêu cầu nhiệm vụ.

Do Vụ là đơn vị tham mưu, không có tư cách pháp lý độc lập nên cơ chế, trách nhiệm trong việc thẩm định chưa có tính pháp lý cụ thể; hoạt động theo dõi, đơn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra đã phát huy hiệu quả tích cực nhưng thiếu tính chủ động, kịp thời do khối lượng công việc phải theo dõi, đơn đốc nhiều, quá trình thực hiện kết luận thanh tra liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong khi Vụ không được chủ động thực hiện nhiệm vụ mà việc gì, văn bản nào, kể cả văn bản đề nghị báo cáo hoặc đơn đốc nhắc nhở cũng phải trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phê duyệt, ký ban hành nên mất nhiều thời gian, qua nhiều khâu không cần thiết nhưng lại không kịp thời xử lý, dẫn đến tình trạng chậm báo cáo khi Thủ tướng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu. Thực tế là do Vụ chưa có được vị trí pháp lý để được Tổng Thanh tra Chính phủ ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong công tác giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra.

Luật Thanh tra năm 2010 bổ sung nhiệm vụ cho Thanh tra Chính phủ trách nhiệm theo dõi, đơn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ; Luật Thanh tra năm 2022 đã giải thích rõ hơn về việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra và yêu cầu rõ hơn về trách nhiệm của việc theo dõi, đơn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

Như vậy, Vụ Giám sát, thẩm định và Xử lý sau thanh tra còn có nhiệm vụ quan trọng là kiểm tra, đôn đốc thu hồi về tiền, tài sản sai phạm được phát hiện qua thanh tra nhưng hiện nay, Văn phòng của Thanh tra Chính phủ lại được giao là chủ tài khoản tạm giữ số tiền này vì Vụ không có con dấu, tài khoản riêng. Do 02 đơn vị độc lập nhau về tổ chức nên không nắm bắt được thường xuyên, kịp thời số liệu cần thu hồi và số liệu đã thực thu.

III. ƯU ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH CỤC GIÁM SÁT

Việc chuyển đổi Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra sang mô hình Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra là cần thiết, giải quyết được những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, đồng thời để triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác quản lý nhà nước và thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ do Tổng Thanh tra Chính phủ giao, trong khi không làm tăng biên chế của Thanh tra Chính phủ mà chỉ điều chỉnh biên chế giữa các vụ, cục, đơn vị trong nội bộ cơ quan Thanh tra Chính phủ, cụ thể:

1. Thực hiện có hiệu quả hơn công tác quản lý nhà nước về giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng Thanh tra Chính phủ theo quy định của pháp luật về thanh tra.

- Tham gia, chủ trì việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra trình Tổng Thanh tra trình Chính phủ ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

- Đơn vị giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra không chỉ thuần túy tham mưu cho Tổng Thanh tra Chính phủ nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra của Thanh tra Chính phủ và còn nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của toàn ngành Thanh tra thông qua công tác hướng dẫn công tác giám sát Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra đối với các Bộ, ngành, địa phương cũng là một nội dung quan trọng chức năng quản lý nhà nước về thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện kết luận thanh tra của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn quốc...

2. Được phân cấp, ủy quyền của Tổng Thanh tra Chính phủ để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra.

Việc chuyển đổi Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra sang Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra để giải quyết những bất cập đã nêu và để có cơ sở Tổng Thanh tra sẽ phân cấp cho Cục chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát, thẩm định và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác giám sát, thẩm định và

thực hiện kết luận thanh tra của các Bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc. Đảm bảo cho công tác giám sát hoạt động Đoàn thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra; xác định rõ trách nhiệm pháp lý trong công tác thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra; chủ động hơn trong công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra đối với các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ ban hành; tổng hợp số liệu kết quả xử lý sau thanh tra của toàn ngành Thanh tra...

3. Có cơ sở giao cho Cục quản lý tài khoản tạm giữ số tiền, tài sản vi phạm được phát hiện qua thanh tra vì theo quy định nếu ở mô hình Vụ thì đơn vị sẽ không có con dấu, tài khoản riêng.

4. Về biên chế khi thành lập Cục, khối lượng công việc yêu cầu cần thiết phải bố trí từ 30 biên chế công chức trở lên. Trên cơ sở biên chế của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu nhiệm vụ của Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ điều chỉnh biên chế giữa các cục, vụ để bố trí đủ số lượng biên chế cho Cục, khắc phục được các khó khăn, hạn chế do thiếu nhân lực gây ra.

IV. MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC

1. Mục tiêu chung

- Việc chuyển đổi tổ chức Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra sang mô hình Cục nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ theo Luật Thanh tra 2022.

- Giải quyết được những điểm hạn chế và bất cập về cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ; tăng cường phân cấp, ủy quyền cho cấp dưới chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả theo tinh thần cải cách hành chính.

2. Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra

2.1. Mục tiêu

- Đảm bảo vị trí pháp lý để được phân cấp, ủy quyền trong phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ trong công tác thanh tra; chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công, phụ trách.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra.

2.2. Chức năng

Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, thực hiện kết luận thanh tra trên phạm vi toàn quốc.

Thực hiện giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra do các cục, vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ tiến hành; thẩm định dự thảo kết luận Thanh tra của Thanh tra Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân

thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đối với những vụ việc do Thanh tra Chính phủ báo cáo; theo dõi tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ.

2.3. Nhiệm vụ, quyền hạn

- *Công tác quản lý nhà nước:*

+ Chủ trì xây dựng trình Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra.

+ Hướng dẫn, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra.

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện kết luận thanh tra của các bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc.

+ Tham mưu xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch về thực hiện kết luận thanh tra.

+ Tổng kết kinh nghiệm hoạt động thực tiễn; tham gia nghiên cứu lý luận, nghiệp vụ, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về công tác giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra.

- Trực tiếp thực hiện công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra

+ Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra do các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ tiến hành theo quy định.

+ Thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do Đoàn thanh tra soạn thảo trước khi Tổng Thanh tra Chính phủ ký ban hành kết luận thanh tra.

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đối với những vụ việc do Thanh tra Chính phủ báo cáo.

+ Theo dõi tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ.

- Thực hiện quản lý công chức, hồ sơ, tài liệu, con dấu theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Thanh tra Chính phủ.

- Thực hiện các nhiệm vụ do Tổng Thanh tra Chính phủ giao.

2.4. Cơ cấu tổ chức của Cục

- Lãnh đạo Cục gồm: Cục trưởng và các Phó Cục trưởng. Dự kiến có 03 Phó Cục trưởng, giúp Cục trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác của Cục; nhiệm vụ cụ thể của các Phó Cục trưởng do Cục trưởng phân công.

- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục: có 04 phòng, số lượng biên chế từ 28-32 công chức gồm:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp (Văn phòng): Có nhiệm vụ tham mưu tổng hợp giúp lãnh đạo Cục về chương trình, kế hoạch công tác của Cục; công tác hành chính, tổ chức, tài chính, hậu cần của Cục; giúp Cục trưởng quản lý tài khoản tạm giữ số tiền, tài sản vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ... Biên chế Phòng Hành chính - Tổng hợp dự kiến được bố trí từ 7-8 công chức để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Phòng Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra khối kinh tế ngành và địa phương khu vực 1 (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ I): Tham mưu, đề xuất, thực hiện công tác giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Chính phủ; chủ động phối hợp với các cục, vụ theo dõi địa bàn, lĩnh vực làm việc với Thanh tra các bộ, ngành, địa phương gồm: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và các địa phương khu vực 1, gồm 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình để nắm bắt tình hình về công tác giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, công tác thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, công tác thực hiện kết luận thanh tra.

Biên chế Phòng Nghiệp vụ I được bố trí từ 7-8 công chức để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Phòng Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra khối nội chính, kinh tế tổng hợp và địa phương khu vực 2 (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ II): Tham mưu, đề xuất, thực hiện công tác giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Chính phủ; chủ động phối hợp với các cục, vụ theo dõi địa bàn, lĩnh vực làm việc với Thanh tra các bộ, ngành, địa phương gồm: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Nội vụ, và các địa phương khu vực 2 gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Ninh Thuận để nắm bắt tình hình về công tác giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, công tác thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, công tác thực hiện kết luận thanh tra.

Biên chế Phòng Nghiệp vụ II được bố trí từ 7-8 công chức để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Phòng Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra khối văn hoá, xã hội và địa phương khu vực 3 (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ III): Tham mưu, đề xuất, thực hiện công tác giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Chính phủ; chủ động phối hợp

với các cục, vụ theo dõi địa bàn, lĩnh vực làm việc với Thanh tra các bộ, ngành, địa phương gồm: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Ngoại giao, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ủy ban Dân tộc và các địa phương gồm: Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau để nắm bắt tình hình về công tác giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, công tác thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, công tác thực hiện kết luận thanh tra.

Biên chế Phòng Nghiệp vụ III được bố trí từ 7-8 công chức để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

V. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CỤC GIÁM SÁT

1. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ

Cục chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ, các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, báo cáo kịp thời với Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác theo quy định; khi cần thiết có kiến nghị với Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Quan hệ với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ

- Quan hệ giữa Cục Giám sát với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ là quan hệ phối hợp, trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Việc phối hợp với các cục, vụ, đơn vị khác trong thực thi nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ.

3. Quan hệ với Thanh tra bộ, ngành, địa phương

- Theo chức năng, nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền để hướng dẫn nghiệp vụ, xử lý các yêu cầu, kiến nghị của Thanh tra bộ, ngành, địa phương về công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra và kiểm tra việc thực hiện của Thanh tra bộ, ngành, địa phương trong các công tác này.

- Thường xuyên, chủ động phối hợp với Thanh tra bộ, ngành, địa phương để nắm chắc tình hình, tổng hợp số liệu báo cáo về công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.

VI. CÁC YẾU TỐ CẦN THIẾT ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG

1. Về phương án bố trí biên chế - nhân sự sau khi chuyển sang mô hình Cục

Việc chuyển đổi tổ chức Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra sang Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra không phát sinh tăng tổng biên chế tại Thanh tra Chính phủ mà chuyển nguyên trạng bộ máy nhân sự đang có từ Vụ và điều chỉnh, bổ sung sắp xếp, điều chuyển trong nội bộ giữa các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Điều chuyển nhiệm vụ theo dõi, quản lý tài khoản tạm giữ từ Văn phòng và Vụ Kế hoạch - Tổng hợp về Cục Giám sát nên sẽ điều chuyển công chức làm nhiệm vụ này từ Văn phòng và Vụ Kế hoạch - Tổng hợp về bổ sung cho Cục.

2. Kinh phí hoạt động

Biên chế của Cục là biên chế công chức hành chính nên kinh phí hoạt động được ngân sách nhà nước cấp theo định mức quy định hiện hành.

3. Trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết

Trụ sở làm việc của Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra kế thừa nguyên trạng từ Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra tại Trụ sở chính của Thanh tra Chính phủ hiện nay tại Lô D29, đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trang thiết bị, phương tiện làm việc của Cục cũng kế thừa nguyên trạng từ Vụ.

VII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ thay thế Nghị định số 50/2018/NĐ-CP, trong đó đồng ý Phương án của Thanh tra Chính phủ về chuyển đổi Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra sang Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra (Cục V); giao Tổng Thanh tra Chính phủ bố trí cơ sở vật chất, biên chế - nhân sự, các điều kiện cần thiết để đảm bảo thực hiện Đề án chuyển đổi.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sau khi có cơ cấu tổ chức mới của Thanh tra Chính phủ theo Nghị định được ban hành, Tổng Thanh tra Chính phủ giao:

1. Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với đơn vị trình Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Cục, trong đó làm rõ từng nội dung phân cấp, ủy quyền để Cục chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

2. Văn phòng làm thủ tục đăng ký khắc dấu cho Cục với cơ quan Công an để bàn giao cho Cục đi vào hoạt động ngay sau khi Nghị định có hiệu lực; chuẩn bị các điều kiện về tài chính, hành chính, hậu cần cho Cục hoạt động.

3. Vụ Kế hoạch - Tổng hợp phối hợp với Văn phòng làm thủ tục bàn giao tài khoản tạm giữ các khoản tiền, tài sản vi phạm phát hiện qua công tác thanh tra sang cho Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra quản lý để thống nhất đầu mối.

4. Cục trưởng Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất Tổng Thanh tra Chính phủ kiện toàn tổ chức nhân sự cho Cục theo phương án nhân sự - biên chế như nêu trên.

Trên đây là Đề án chuyển đổi về tổ chức và hoạt động của Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra thành Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ được trình Chính phủ theo Tờ trình dự thảo

Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ thay thế Nghị định số 50/2018/NĐ-CP.

Thanh tra Chính phủ kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Chính phủ (để b/c);
- Tổng Thanh tra CP (để b/c);
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB, TBT.

**KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA**



Trần Ngọc Liêm